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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ยูบลิล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วันที่ 24 เมษายน  2561  เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม 

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น.  
 
 ก่อนเร่ิมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)บริษัท
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึขัน้ตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นหนึง่รายมีคะแนนเสียงเทา่กบั หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากบัท่ีบตัรลงคะแนนทกุใบ เม่ือผู้ ถือหุ้นลงคะแนนบตัรเรียบร้อย
แล้ว เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพ่ือนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะ
ถือว่าคะแนนเสียงในสว่นท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยของทกุระเบียบวาระหลงัจากการประชุมเสร็จสิน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ  

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุก
ระเบียบวาระ ส่วนกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามท่ีผู้ ถื อหุ้ นระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ 

4. ในทกุวาระของการประชมุ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถามขอให้ยก
มือ และเม่ือประธานท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกลุ เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต่อท่ีประชมุ
ก่อนทกุครัง้ 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย   

เข้าร่วมประชมุดงันี ้
 บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชมุจ านวน 8 ทา่น   ครบเป็นองค์ประชมุ หรือคิดเป็นสดัสว่น 100% ประกอบด้วย 

(1) นายมน ู  เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น คือ 

 (1) นายอ านวย   นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรนมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(2) นายไพโรจน์  มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวซนวา  เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
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กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ 
 (1) นายวิโรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางสวุฒันา  ตลุยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 (1) ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

 ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นายพรเสถียร  เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
นายประวิทย์   วิวรรณธนานตุร์ 
นายบญุเกษม  สารกลิน่ 
 
ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ส านกักฎหมายวิสเซ่น แอนด์ โค จ ากดั 
นางสาวธนัวาพร  ดิษฐศร 

 นางสาวชโนบล   พรหมสถิต 
 

นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา เลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 61 
ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ 124 ราย รวมทัง้สิน้ 185 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 119 ,416,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจ านวน
หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  จ านวน 174,273,125 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีต้อง
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   

 
นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเร่ิม

ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 
 ประธาน ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทึกถกูต้อง จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 119,444,712 99.9916 

(2) ไมเ่หน็ด้วย - - 

(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,454,712 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 

เมษายน 2560 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปผลจากรายงาน
ประจ าปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้

 

บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตใน
ประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวท่ีได้รับการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพืน้ท่ีทั่วประเทศจ านวน 125 
สาขา แบ่งตามภูมิภาคดงันี ้กรุงเทพฯและปริมณฑล 45 สาขา ภาคกลาง 23 สาขา ภาคอีสาน 18 สาขา ภาคเหนือ 17 สาขา 
และภาคใต้ 22 สาขา 

    

ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายและปรับปรุงสาขาทัว่ประเทศรวม 7 สาขา ดงันี ้
1. ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาเชียงราย 

2. ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาโคราช 

3. ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาโคราช 

4. ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาจนัทบรีุ 

5. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาเพชรบรีุ 

6. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขามหาชยั 

7. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาก าแพงเพชร 
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ในปี 2560 บริษัทฯได้สร้างสรรค์นวตักรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ในปีท่ีผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีท่ีบริษัทฯประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายด้วยการวางแผนกิจกรรมในการขายและการตลาดอย่างตอ่เน่ืองและตรงกลุม่เปา้หมาย การใช้
ข้อมลูในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ รวมทัง้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีตอบสนองกับความต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี มีการ
บริหารการแบ่งกลุ่มสินค้า และเพิ่มการให้บริการลกูค้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ น้  บริษัทฯได้เน้นย า้ในการสร้างแบรนด์ ความ
น่าเช่ือถือและคณุภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบโดยใช้เอกลกัษณ์ของตราบริษัทฯ ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายให้
เพิ่มขึน้ได้อีกทางหนึง่ 

 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวทาง การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
แหลง่น า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพล อดุลยเดช ภายใต้โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
และยงัได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านเงินทุนในการด าเนินงานด้านการรักษาดูแลเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีได้ถูก
แจกจ่ายและใช้งานอยูใ่นปัจจบุนัตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ นัน้ ทางบริษัทฯ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุไมไ่ด้ 
จึงอยากร่วมแสดงความจงรักภกัดี และมีส่วนร่วมสนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิฯ ผ่านโครงการจดัท าและจ าหน่ายชดุเข็ม
กลดัประดับเพชร 3 รูปแบบ ภายใต้ช่ือชุดเข็มกลดั “ภูมิพลงัแห่งนวธารา” ท่ีออกแบบขึน้เน่ืองในโอกาสพิเศษและได้รับแรง
บนัดาลใจจากกงัหนัน า้ชยัพฒันา พิถีพิถนัในทกุๆขัน้ตอนเสมือนศิลปะชัน้เอก ด้วยการน านวตักรรมการผลิดชัน้สงู รายได้จาก
การจ าหน่ายหลงัหักค่าใช้จ่ายสบทบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือให้ทางมูลนิธิฯได้มีงบประมาณในการจัดท าโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กบัประเทศชาติสืบตอ่ไป 

 

บริษัทฯยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินตามนโยบายของบริษัทฯในส่วนของการขยายกิจการตามแผนธุรกิจท่ีตัง้ไว้  และมุ่งเน้น
การพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์และออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการ
ให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าท่ีมีตอ่แบรนด์เพชรยบูิลล่ี   

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
           

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร   แนวโน้มกลุม่ผู้บริโภคคนรุ่นใหมห่รือ กลุม่ Millennial และ การซือ้ขาย 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผ่านออนไลน์ท่ีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทมากน้อย

เพียงใด 

       

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   กลา่วอ้างอิงงานวิจยัของ De Beers ถงึความนิยมของกลุม่คนรุ่นใหม ่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หรือ Millennial นัน้มีความนิยมซือ้เคร่ืองประดบัเพชรเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากเป็น

การซือ้เพ่ือบง่บอกความเป็นตวัตน บ่งบอกความส าเร็จ นอกเหนือจากการซือ้
เพ่ือเป็นสินทรัพย์แบบกลุ่มผู้ บริโภครุ่นเก่า จึงเป็นเคร่ืองยืนยันว่ากลุ่ม 
Millennial ท่ีมีเพิ่มมากขึน้ไม่ท าให้การซือ้เคร่ืองประดบัลดเพชรลง ส าหรับการ
ซือ้ขายผ่านช่องทางออนไลน์นัน้ บริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัและการเติบโต 
และมีการพฒันาการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง และจะมีความ
ชดัเจนขึน้เป็นล าดบั 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

หมายเหต ุ เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้ 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน   
 

นางสาวอญัรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ส าหรับงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ บริษัทฯมียอดขายทัง้สิน้ 1,542.4 ล้านบาท เติบโตขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 12 มีก าไรขัน้ต้น 672.3 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อย
ละ 11 และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 184.7 ล้านบาทเติบโตขึน้ร้อยละ 17 ซึง่ก าไรท่ีเติบโตขึน้เกิดจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ 

สดัสว่นการขายของปี 2560 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยูท่ี่ร้อยละ 56.4 ต่างจงัหวดัอยู่ท่ีร้อยละ 43.6 ซึง่สดัสว่นของปี 2559 

ก็ใกล้เคียงกนัคือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยูท่ี่ร้อยละ 55.4 ตา่งจงัหวดัอยูท่ี่ร้อยละ 44.6 

อตัราก าไรขัน้ต้นปี 2558 ถึง 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 40.1, 44.1 และ 43.6 ตามล าดบั และอตัราก าไรสทุธิเติบโตขึน้ต่อเน่ืองกนั
ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาคือปี 2558 ร้อยละ 8.8 ปี 2559 ร้อยละ 11.4 ปี 2560 ร้อยละ 12 

 รายได้สาขา Same Store Sale เติบโตขึน้ร้อยละ 13.67 จากปีท่ีแล้ว 
งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,205.6 ล้านบาท 

มีหนีส้ินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2559 บริษัทมี
สินทรัพย์รวมเทา่กบั 1,044.6 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 269.3 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 775.3 ล้านบาท 

 

อตัราสภาพคลอ่งทางการเงินมีดงันี ้

- อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา  3.39  เทา่  
- อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา 0.40 เทา่ 

- อตัราหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 229 วนั  
- ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 22.58 

- ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 20.60 

- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 

- อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 43.6 

- อตัราก าไรเบด็เสร็จรวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 12.0 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม ่
 

นายวรุต มหาวาณิชย์วงศ์   สอบถามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 73 เร่ืองรายได้แบง่ตามเขตการขาย 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กรุงเทพและต่างจงัหวดั ตวัเลขไม่สอดคล้องกบัตวัเลขท่ีน าเสนอใน slide การ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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นายพรเสถียร เสาวภาคสนุทร ชีแ้จงวา่ตวัเลขในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 73 มีความคลาดเคลื่อน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงิน และตวัเลขที่ถกูต้องเป็นไปตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบคือ สัดส่วนรายได้ในเขตกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 56.4 รายได้ใน
ตา่งจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 43.6 

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร   สอบถามถึงปัจจยัหลกัท่ีท าให้ยอดขายและความสามารถในการท าก าไร 

ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   ในปี 2560 เติบโตขึน้ 

     

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ชีแ้จงวา่ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ยอดขายในปี 2560 เติบโตขึน้เกิดจากการวาง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   กลยทุธ์ทางการตลาดและการขาย รวมถึงการน าเสนอสินค้าดีไซน์ใหม ่

และกิจกรรมสง่เสริมการขายมากมาย ท าให้ยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตขึน้ 
ตามท่ีได้รายงาน 

 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ   สอบถามเร่ืองสดัสว่นรายได้แบง่ตามประเภทสนิค้าในปี 2560 สนิค้ากะรัต  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีสดัสว่นท่ีเพิ่มสงูขึน้ เกิดจากการขายผ่านการจดังาน หรือขายผ่านสาขาหรือ

สาเหตใุด 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กลา่วชีแ้จงวา่สดัสว่นรายได้เพชรกะรัตท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปี 2560 เกิดจากการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริหาร Product Mix ท่ีมีประสิทธิภาพ และสินค้าเพชรกะรัตบางสว่นได้ถกูจดั

จ าหน่ายในรูปแบบของเคร่ืองประดบัเพชร เพียงแต่การจัดประเภทสินค้ายงั
ถกูจดัให้อยู่ในรูปแบบเดิม ซึง่เกิดจากทัง้การขายผ่านการจดังาน และการขาย
ผ่านสาขา  

      
นายคเชนทร์ เบญจกลุ ข้อมลูจากตารางในรายงานประจ าปีหน้า 73 หวัข้อช่องทางการจดั 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จ าหน่ายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และพืน้ท่ีเช่ามีข้อสังเกตุว่ายอดขาย

ผ่านช่องทางในห้างสรรพสินค้าเติบโตทัง้ในปี 2559 และ ปี 2560 โดยเฉพาะ
ยอดขายในห้างสรรพสินค้าเติบโตมากกว่าในพืน้ท่ีเช่า ฝ่ายบริหารมีความเห็น
เป็นประการใด 

 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ฝ่ายบริหารจดัการเลง็เหน็ถงึแนวทางการเติบโตของช่องทางการจดั 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งในปี 2561 ได้มีการท า Segmentation ใน

ช่องทางดงักลา่ว โดยได้มีการวางแผนให้เติบโตคู่กนัไปทัง้ช่องทางการขายใน
ห้างสรรพสินค้า และช่องทางการขายในพืน้ท่ีเช่า  
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นายคเชนทร์ เบญจกลุ ตวัเลขสนิค้าคงเหลือในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 20 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เกิดจากเตรียมสินค้าเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีตอ่เน่ืองจากปี 2560 ใช่หรือไม่ 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ตวัแลขสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึน้เกิดจากแผนการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร การเตรียมสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่ายในปี 2560 ต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 

2561 
 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ อยากทราบแผนการขยายสาขาในปี 2561 และงบประมาณการลงทนุ และ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในช่วงต้นปี 2561 ได้เปิดไปแล้วก่ีสาขา 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ปี 2561 บริษัทฯมีแผนการขยายสาขา 5 สาขา โดย 4 สาขา ทราบก าหนด 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เวลาท่ีแน่นอนแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตของยอดขายจาก

สาขาเดิมควบคูไ่ปกบัการขยายสาขาที่มีศกัยภาพ 
นายทรงพล สคุนธพงศ์   อยากทราบถงึตวัชีว้ดัใดท่ีเป็นตวับง่บอกถงึจดุอิ่มตวัของการขยายสาขา 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   ในประเทศไทยท่ีปัจจบุนันีบ้ริษัทมีจ านวนสาขามากถึง 125 สาขาแล้ว 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษัทฯมองวา่จดุอิ่มตวัยงัไมเ่กิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ และการขยายตวั 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   ของเมืองก็จะขยายตวัเพิ่มมากขึน้ โอกาสก็จะมีมากขึน้ 

 
นายทรงพล สคุนธพงศ์   อยากทราบวิธีบริหารจดัการด้อยคา่ของสนิค้าคงเหลือ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ชีแ้จงวา่ราคาของเพชรเติบโตขึน้ในทกุๆปี และการบนัทกึมลูค่าของสนิค้า 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เคร่ืองประดบัเพชรในงบก าไรขาดทุนเป็นการบันทึกท่ีราคาทุน ยื่งไปกว่านัน้

วัตถุดิบของธุรกิจเคร่ืองประดับเพชรก็คือ ทองค า และเพชร ดังนัน้วิธีการ
จดัการการด้อยคา่ก็คือการน ากลบัมาผลิตใหม่ 

 
นายทรงพล สคุนธพงศ์   อยากทราบความคืบหน้าการพฒันาระบบไอที ท่ีจะน ามาใช้ในการบริหาร 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   จดัการ 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษัทฯมีการพฒันาระบบไอทีอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาส 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แรกของปี 2561 เพื่อจะน ามาใช้ในการท า Product allocation เพ่ือเหมาะกบั

ลกูค้าในแตล่ะกลุม่ได้อยา่งแมน่ย า 
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นายคเชนทร์ เบญจกลุ   อยากทราบสดัสว่นรายได้ของ Jubilee of Siam เม่ือเทียบกบัยอดขายรวม 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เน่ืองจากรูปแบบ Flagship Store เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพียงแต่พืน้ท่ีหน้า

กว้างของร้านกับถนนค่อนข้างแคบและอยู่ในมมุท่ีมองไม่เห็น เม่ือขบัรถผ่าน
ไปมา และที่จอดรถก็คอ่นข้างน้อย 
 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ขอบคณุส าหรับความคิดเหน็ และค าแนะน าจะน าไปปรับปรุงให้ร้านมีความ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดดเด่นขึน้ ในเร่ืองสัดส่วนรายได้ของ Jubilee of Siam คิดเป็นร้อยละ 7-8 

ของยอดขายรวม ส่วนหนึ่งของการเติบโตจากการขายสินค้าเพชรกะรัตก็มา
จาก Flagship Store แห่งนี ้และในปีนีบ้ริษัทจะมีรูปแบบจ าลอง Flagship 
Store ในการขยายสาขาใหม ่เพ่ือรองรับกลุม่ลกูค้าเพิ่มมากขึน้ในอนาคต 
 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร   สอบถามเร่ืองปัจจยัใดบ้างท่ีบริษัทใช้ในการสร้าง Demand หรือท าให้ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   ยอดขายเพิ่มขึน้ หรือลดลง และท าให้เกิดความยัง่ยืน 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ขอเรียนวา่กลุม่ลกูค้าของบริษัทคอ่นข้างกว้าง ราคาสินค้ามีตัง้แตร่ะดบั 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   ราคา 10,000 ต้น จนถงึหลกัสิบล้านบาท ดงันัน้การวางกลยทุธ์ก็มี 
    หลากหลายแตกตา่งกนัไปตามกลุม่ลกูค้า โดยการน าระบบ IT เข้ามาเป็น 

 เคร่ืองมือในการวางกลยทุธ์ให้ตอบโจทย์แต่ละกลุม่ลกูค้าได้อยา่งแมน่ย า และ
สิ่งท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืน และด าเนินธุรกิจมาถึง 89 ปี คือเร่ืองของคณุภาพ
ของสนิค้า ทัง้หลายปัจจยัท่ีกลา่วมาก่อให้เกิดความยัง่ยืนของธุรกิจ 

 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 119,464,202 99.9916 

(2) ไมเ่หน็ด้วย - - 

(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 

หมายเหต ุ เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระที่ 3 จงึท าให้มีจ านวนเสียงท่ีลงมติเพิ่มขึน้ 
 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชมุ 

 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤตเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้ นละ 0.64 บาท        
(หกสิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 111.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.4 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินส ารองตาม
กฎหมาย แต่เน่ืองจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท (ย่ีสิบ
เจ็ดสตางค์) ดังนัน้คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 64.48 ล้านบาท 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก า ไรเบ็ดเสร็จรวม
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย  

 

โดยบริษัทก าหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือรับเงินปันผล และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 119,464,202 99.9916 

(2) ไมเ่หน็ด้วย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 

 
วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทเร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ 
ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการไม่สามารถแบง่ออกให้ตรงเป็น
สามสว่นได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้

1. นางสวุฒันา ตลุยาพิศิษฐ์ชยั  กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
2. ดร.สหสัโรจน์ โรจน์เมธา  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
3. นางสาวซนวา เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือความโปร่งใสและเป็นการปฎิบตัิให้ถกูต้องตามหลกัธรรมา   
ภิบาลของบริษัท ประธานจงึขอเชิญทัง้ 3 ทา่น ลงจากเวที และออกจากท่ีประชมุสกัครู่ จนกวา่การลงคะแนนจะแล้วเสร็จ 
 

นายมน ูเลียวไพโรจน์ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านถือเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ใน
ด้านตา่งๆเป็นอยา่งสงู  รวมทัง้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอยา่งดียิ่งเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท
มาโดยตลอด  รวมถึงผ่านการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
น าเสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
 
นายมงคลชน ศรีอมร  สอบถามถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย   
 
นายมน ูเลียวไพโรจน์ ขอเป็นตวัแทนกรรมการอิสระทกุทา่น ชีแ้จงเร่ืองความเป็นอิสระแม้จะมีวาระการด ารง 
ประธานท่ีประชมุ  ต าแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่านนัน้มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นท่ี

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้เป็นผู้ มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็น
อย่างสงู ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างดียิ่งเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นแต่
อยา่งใด  

 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง นางสุวัฒนา ตุลยาพศิษิฐ์ชัย 
(1) เหน็ด้วย  119,431,502 99.9642 

(2) ไมเ่หน็ด้วย  32,700 0.0274 

(3) งดออกเสียง  10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 
2. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 
(1) เหน็ด้วย  119,215,002 99.7830 
(2) ไมเ่หน็ด้วย  249,200 0.2086 

(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 
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มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง  นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

(1) เหน็ด้วย 119,215,002 99.7830 
(2) ไมเ่หน็ด้วย 249,200 0.2086 

(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 
 

 ประธานฯขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าสูท่ี่ประชมุ 

 

มต ิ ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการทั ้ง 3 ท่าน คื อ นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย               
ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา และนางสาวซนวา เด่นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครัง้ 

 
วาระที่ 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน 
 

นายพรเสถียรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยได้
จดัท าตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทน 2 ปีย้อนหลงัเพ่ือประกอบการพิจารณาของทา่นผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
 

6.1  พิจารณาอนุมตัิคงค่าบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซึ่งจะจดัสรรตาม
ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

บ าเหน็จกรรมการ ปี 2560 ปี 2561 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 210,000 210,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 145,000 145,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 145,000 145,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 128,000 128,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 128,000 128,000 

 

6.2  พิจารณาอนมุตัิคงค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท ซึง่จะจดัสรร 

ตามความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2560 ปี 2561 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 60,000 60,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,000 22,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 22,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 19,000 19,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 19,000 19,000 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 119,464,202 99.9916 
(2) ไมเ่หน็ด้วย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 

วาระที่ 7   เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้น าเสนอ 
 

นายพรเสถียร เสาวภาคสนุทร เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ 

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 

2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ       
3. นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8501หรือ  
4. นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9622 

 

หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนทัง้ในส านกังานเดียวกนั หรือต่างส านกังานท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่มีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์สว่นได้เสียใดๆกบับริษัท โดยพิจารณาเห็น
ว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 ได้พิจารณาโดย
เปรียบเทียบ และสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอ่ืน และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น และได้จัดท าตารางเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลงั เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติ เสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จ านวน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

 
 ปี 2560 ปี 2561 

คา่สอบบญัชี 1,350,000 1,800,000 
คา่ตอบแทนอ่ืน - - 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม่ 
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เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้   

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 119,165,102 99.7413 
(2) ไมเ่หน็ด้วย 299,100 0.2503 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 

รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ   
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเหน็ประการใดหรือไม ่ 

 
นายมงคลชน ศรีอมร   แสดงความคิดเห็นในเร่ืองนวตักรรมท่ีบริษัทมีความโดดเด่นด้านการ 
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย   ออกแบบสนิค้า จงึอยากสอบถามวา่มีกระบวนการในผลิตสนิค้าอยา่งไร 
     และมีวิธีรักษาและดแูลทรัพยากรบคุคลท่ีมีความสามารถไว้ได้อยา่งไร 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต บริษัทผลิตสินค้าจากความต้องการของผู้บริโภค ซึง่มาจากการส ารวจ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม เม่ือได้ข้อมลูมาแล้วฝ่ายการตลาดฝ่าย

ออกแบบ และฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ์ต้องท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
เร่ืองการดูแลพนกังานนัน้ บริษัทก็เล็งเห็นถึงความส าคญัของบุคลากร ไม่ว่า
พนักงานฝ่ายหรือหน่วยงานใด นอกเหนือจากสวัสดิการ และค่าตอบแทน
ต่างๆแล้ว บริษัทมีการพฒันาองค์ความรู้ให้พนกังานในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถ ต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรอนัเป็นทรัพยากรท่ี
บริษัทให้ความส าคญัเสมอมา 

 
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามเร่ืองสนิค้าเพชรกะรัตท่ีมียอดขายเพิ่มสงูขึน้ ซึง่เข้าใจวา่เกิดจาก 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ลกูค้ากลุ่มใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทฯมีวิธีสร้าวความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มนี ้

อยา่งไรบ้าง 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษัทฯมีหน่วยงานลกูค้าสมัพนัธ์เข้ามาดแูลรับผิดชอบลกูค้ากลุม่นีแ้ละ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   รวมถึงลกูค้าของบริษัททกุกลุม่ 
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นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล   สอบถามเร่ืองความเป็นไปได้ท่ีจะจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัในรูปแบบอื่นท่ี 

ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   นอกเหนือจากเพชร 

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษัทฯขอเรียนวา่มีความเป็นไปได้ และจะน ามาเสนอให้กบัทกุๆทา่นไมเ่กิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 

 

นายคเชนทร์ เบญจกลุ ขอเสนอแนะในเร่ืองของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากในงบการเงิน 

ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนประมาณ 315 ล้านบาท ถ้าไม่มีการลงทุน
เพิ่มเติมฝากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มอตัราการจ่ายเงินปันผลจาก
เดิมร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ 

  

แนะน าเร่ืองการเพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้น ปัจจบุนัมีค่อนข้างน้อย จึง
ฝากคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการแตกพาร์เพ่ือเพิ่มปริมาณการซือ้ขายหุ้น 

 

 แนะน าการหา New S-Curve เน้นการเติบโตทัง้ Organic และ Inorganic หรือการน า 
Brand ใหมเ่ข้ามานอกเหนือจาก Forevermark จบั Brand เคร่ืองประดบั 

ท่ีราคาไม่สูง และไม่จ าเป็นต้องเป็นเคร่ืองประดับเพชรอย่างเดียว อย่างท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงมาแล้วข้างต้น 

 

นายมน ูเลียวไพโรจน์ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และจะน าไปพิจารณาตอ่ไป 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
เม่ือไมมี่ค าถาม การเสนอความคิดเหน็เพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว และการประชมุได้ด าเนินการมาครบทกุระเบียบวาระ 

ประธานในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้และให้ความ
มั่นใจว่า บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม          
ณ เวลา 16.30 น.  
 
 
   

 ลงช่ือ _____________(นายมน ูเลยีวไพโรจน์) ______________  ประธานท่ีประชมุ 

         ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                       
             

ลงช่ือ______(นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา) ______ผู้บนัทกึการประชมุ 

                   เลขานกุารบริษัท 


